



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
No. 88 SC Group Building, 3rd Floor, The Park Land Rd., Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260
Tel. +66 2 348 0580-6 Fax : +66 2 348 0578-9 Website : www.nfc.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107538000495
Registration No. 0107538000495

ที่ NFC 053/2562

9 เมษายน 2562

เรื่อง การเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2562 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม NFC BOARD ROOM ชั้น 3 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (ถนนบางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญ ซึ่งอนุมัติการบอกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด (“SCC”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่บริษัทฯ ในฐานะผู้ซื้อ และบริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะผู้ขายทั้งสองราย (“ผู้ขายทั้งสองราย”) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดใน SCC ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) และต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ SCC ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวแล้ว และยังไม่ได้มีการโอนหุ้นและชำระราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าว

เนื่องจากการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่เป็นหน้าที่ในส่วนของผู้ขายทั้งสองรายในเรื่องการได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญด้วย อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ SCC ซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการประกอบกิจการของ SCC ซึ่งเกิดจากข้อกฎหมายที่มีแนวปฏิบัติไม่ชัดเจน และมีการเปลี่ยนแนวปฏิบัติของเจ้าหนี้ที่ โดยยังไม่มีข้อสรุปที่ปลอดภัย จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อรายได้และการประกอบกิจการของ SCC

ในกรณีดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารวมทั้งได้ปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าเหตุการณ์ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อ SCC ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของ SCC และมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หากบริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อขายหุ้นทั้งหมดใน SCC ต่อไป ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการบอกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดใน SCC และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการบอกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดใน SCC ดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว และเห็นชอบในการเลิกสัญญาดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในหลายๆ ด้าน
อนึ่ง บริษัทฯ จะดำเนินการส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาแก่ผู้ขายทั้งสองรายในลำดับต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและนักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางบงกช รุ่งกรไพศาล)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบริหาร
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)